
    สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 
ในวันจันทร์ที ่1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ   
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
9.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 

 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 
ซึ่งตรงกับวันจันทรท์ี ่1 กรกฎาคม  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้า
ร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีเรื่องแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แถลงรายงานผลการตรวจรายงานการ

ประชุมต่อที่ประชุม 
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นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ตามที่ 
ประธานคณะกรรมการ   ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน  เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น   ซึ่งมีข้อความที่มีการบันทึกไม่
ถูกต้องในหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 33 ข้อความเดิมครั้งที่ 2/2566 ข้อความใหม่เป็นครั้งที่ 
2/2567 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองการแก้ไขข้อความดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  -ขอคำรับรองในการแก้ไขจากที่ประชุม 
ที่ประชุมฯ  -มีมติให้การรับรองการแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์           
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด ยื่นกระทู้ถามทั่วไปมายัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1 พิจารณายกเลิกโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส  
     20 กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย งบประมาณ 543,200 บาท     
ประธานสภาฯ  -เชิญนายก อบต.เมืองน้อย ซึ่งเป็นผู้ยื่นเสนอญัตตินำเสนอต่อที่ประชุม 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -ได้มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด อบต.และนิติกรได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นและ 
นายก อบต.เมืองน้อย รายละเอียดต่อท่ีประชุมแทน 
นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม -ตามท่ีสภาอบต.เมืองน้อย ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 มีมติ 
หัวหน้าสำนักปลัด ให้การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ งบประมาณ 543,000 บาท ในปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ
และกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2566 เนื่องจากเป็น
รายการครุภัณฑ์ที่มีกำหนด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณแต่ราคาใน
บัญชี คือ 624,000 บาท สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จึงจำเป็นต้องขอยกเลิกมติสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2567 แล้ว ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

นายสุรพงษ์  อุทัย -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มีมติให้การอนุมัติเงินสะสม เพ่ือ 
นิติกรชำนาญการ         ดำเนินการตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส 20 

กิโลวัตต์ ในกระบวนการกำหนดร่างขอบเขตงานซึ่งผมเป็นกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว หาก
เป็นขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จะเป็น 624,000 บาท จึง
ได้มีการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เพ่ือเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อยในการพิจารณายกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่ได้มี
การอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ -ได้กล่าวปิดการอภิปราย เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด
เสนอขอใช้สิทธิอภิปราย  และได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติตามที่ประธานสภาฯเสนอ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการยกเลิกมติการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ งบประมาณ 
543,000 บาท 
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4.2 พิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์  จำนวนเงิน 
624,000 บาท 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้เสนอเหตุผลความ
จำเป็นและรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -มอบหมายให้นิติกรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอต่อที่ประชุมแทน 
นายก อบต.เมืองน้อย 
นายสุรพงษ์   อุทัย -เหตุผลที่ต้องมีการดำเนินการตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบผลิตไฟฟ้า 
นิติกรชำนาญการ จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์  จำนวน

เงิน 624,000 บาท  เพ่ือลดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานจากการศึกษามา หากมี
การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงประมาณเดือนละ 6,000 – 7,000 
บาท หากมีการใช้ไปแล้วประมาณ 9 เดือน ก็จะเข้าเงื่อนไขการขอรับเงินจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกได้  และในการประเมินมาตรฐานหน่วยงาน
(LPA) จะมีหัวข้อการประเมินเรื่องนี้อยู่    ในส่วนราคาในการขอตั้งงบประมาณ เพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะกำหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2566 ซึ่งขนาด 3 
เฟส 20 กิโลวัตต์ วงเงิน  624,000 บาท 

ประธานสภาฯ -เชิญปลัด อบต.เมืองน้อย ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยและ
เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณของ อบต. แจ้งข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ -ได้แจ้งเงื่อนไขการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 11345 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ให้ที่ประชุมได้เข้าใจโดยรายละเอียด 
เพ่ือใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและอำนาจในการอนุมัติเป็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อย 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งข้อมูลเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 
น.ส.จิรพรรณ บุษบงก์ -ได้แจ้งสถานะการคลังยอดเงินสะสมโดยอธิบายตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่ 
ผู้อำนวยการกองคลัง  สามารถนำไปใช้ได้ตามแบบรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และแบบรายงาน

พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) ณ วันที่  1 
กรกฎาคม 2567 อย่างละเอียด ซึ่งยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ในขณะที่ขอใช้จ่ายเงิน
สะสม ณ วันนี้ จำนวน 1,295,751.31 บาท 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อภิปรายแสดงความคิดเห็น

หรือซักถามกรณีมีข้อสงสัยใด ๆ 
 -ได้กล่าวปิดการอภิปราย เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ยื่น

เสนอขออภิปรายและเสนอที่ประชุมให้มีการลงมติ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 
กิโลวัตต์  จำนวนเงิน 624,000 บาท เป็นเอกฉันท ์
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4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สำนักงาน  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้นำเสนอเหตุผลความ
จำเป็นและรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -ได้มอบหมายให้นิติกรได้นำเสนอต่อที่ประชุมแทน 
นายก อบต.เมืองน้อย 
นายสุรพงษ์  อุทัย -ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อนุมัติให้ตั้งงบประมาณและกันเงิน 
นิติกรชำนาญการ งบประมาณปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องขัดพ้ืนตามคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่กำหนดไว้ใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคา 19,900 บาท ต่อมาสำนักงบประมาณได้มีการประกาศใช้
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุซึ่งราคาใหม่เป็น 
21,000 บาท ทำให้ไม่สามารถโอนเงินตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม
ได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เพ่ือโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2567 เพ่ือตั้งเป็นรายการขึ้นใหม่เพ่ือจัดหาเครื่องขัดพ้ืน ซึ่งรายละเอียด
ตามบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ 

ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม หากมีข้อสงสัย  
 -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เสนอขออภิปรายถือเป็นการปิด

อภิปรายและได้เสนอต่อที่ประชุม ให้มีการลงมต ิ
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพ่ือตั้งเป็นรายการ

ขึ้นใหม่ สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 21,000 บาท  
เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ  -เชิญสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
น.ส.รุ่งทิพา กรมพะไมย -เสนอแนะการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ในการจัดทำแผนพัฒนาและการตั้งงบประมาณ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 รายจ่าย  เพ่ือดำเนินการตามแผนพัฒนาให้พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ได้รับ

ประโยชน์สภาพความรุนแรงของปัญหา ซึ่งประชาคมหมู่บ้านได้จัดลำดับความสำคัญมาให้
แล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นางสมนึก  ทางทอง -แจ้งผลการเข้ารับการอบรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ประชาชน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2  ควรมีการรวมกลุ่มกันการช่วยเหลือสนับสนุนจะให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มและหากมีปัญหา

ต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถยื่นเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปอภิปราย
ในสภาผู้แทนราษฎรได้ตลอดจนให้ระมัดระวังปัญหายาเสพติดช่วงสามเดือนต่อไปทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการปราบปรามอย่างเข้มงวด 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ -เสนอการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านในการติดตั้งโคมไฟสาธารณะควรติดตั้งเป็น 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 โคมขายาวแทนขาสั้นเนื่องจากแสงสว่างจะส่องแสงในเขตเข้าที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้ 

เกิดเหตุรำคาญต่อการดำเนินชีวิตตอนกลางคืน 
นายชุมแพ  คำเพราะ -สอบถามการกำจัดขยะของทาง อบต. มีขยะล้นบ่อจนถึงบริเวณถนน  ได้มีการจ้างรถปรับ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1  เกรดหรือไม่ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะอย่างใด 
นายสุรพงษ์  อุทัย -แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในบริเวณก่อสร้างบ่อขยะ  เพื่อป้องกันการ 
นิติกรชำนาญการ พังทลายของดิน โดยจะดำเนินการปลูกเนื่องในวันสำคัญ หลังมีการก่อสร้างเสร็จและพันธุ์

หญ้าแฝกได้มีการขอรับการสนับสนุนมาไว้แล้ว 
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ที่ประชุม -รับทราบ 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาและแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งโครงการ 
นายก อบต.เมืองน้อย ต่างๆที่จะมีการพิจารณาตั้งงบประมาณดำเนินการได้มีการปรึกษาสอบถามผู้นำในพ้ืนที่แล้ว 

ว่าจะให้ดำเนินการโครงการใดก่อนการแก้ไขปัญหาจะพยายามดำเนินการพร้อมกันทุก ๆ
ปัญหา ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จะสั่งให้ช่าง อบต.ออกไปตรวจสอบดำเนินการแก้ไข
ให้ปัญหาไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างและอยากให้มีการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มีหนังสือแจ้งหรือรายงานมาทางอบต.เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นางสมนึก ทางทอง -เสนอปัญหาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนชำรุดเสียหายมาก อาจมีอันตราย 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 ต่อผู้ใช้อาคารเรียน หากจะของบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ต้องมีเด็กนักเรียนอย่างน้อย  

หกสิบเอ็ดคนขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีเด็กประมาณ สี่สิบกว่าคนมีหน่วยงานใดหรือวิธีใดจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนได้บ้าง 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม -เสนอปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่หากจะมีการขยายเขตเพ่ิมเติมคงเกิดข้ึน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10 ยากเนื่องจากยังไม่มีถนนแต่ทางประชาชนอยากให้มีการเพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นและขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
การคมนาคมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

ที่ประชุม -รับทราบ 
น.ส.จิรพรรณ บุษบงก์ -แจ้งการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติฯโครงการที่มีการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง      ดำเนินการแล้ว  จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8และก่อสร้าง

รางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมี 5 โครงการเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 4 โครงการและก่อสร้างร่างระบายน้ำ 1 โครงการ ต้องรอรายรับ มีเพียงพอก่อน
รวมทั้งต้องกันเงินเป็นรายจ่ายประจำไว้ก่อน  จึงจะได้มีการดำเนินการ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.        
 

 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 
            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 
 
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  
 



-6- 
 
 
(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)    เปรม    ทาระ     
          (นายเปรม    ทาระ) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


